



**ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด**  
**แนวปฏิบัติว่าด้วย เงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พ.ศ. 2560 (2)**

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ หมวด 4 การให้เงินกู้ และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2556 ตามมติที่ประชุมกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53/2560 ในคราวประชุม ครั้งที่ 36/2560 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 จึงกำหนดแนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พ.ศ. 2560 (2) ไว้เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนี้

1. สหกรณ์กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานตามโครงการ ระหว่าง วันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2560
2. สหกรณ์กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับโครงการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

**2.1 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ**

<b>1. วงเงินกู้และเงินให้กู้</b>	1.1 วงเงินกู้สำหรับสมาชิกรายหนึ่งไม่เกิน 2.5 ล้านบาท บวกรวมค่าเบี้ยประกัน เพื่อชำระหนี้เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่ออาหารหรือชำระหนี้ประเภทอื่นที่มีอยู่ในสหกรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกแต่ละบุคคล 1.2 เงินให้กู้ในโครงการ <u>จำนวนไม่เกิน 200.- ล้านบาท</u> 1.3 เงินกู้ในโครงการนี้ เป็นประเภทเงินกู้สามัญเพื่อการอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
<b>2. คุณสมบัติของผู้กู้</b>	2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญโดยสมบูรณ์และต้องชำระเงินค่าหุ้นโดยหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดอย่างน้อย 3 งวด หรือมีอายุสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้แก่สมาชิกเป็นรายไปหากเห็นเป็นการสมควร 2.2 มีภูมิลำเนา และหรือปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดเลย 2.4 มีอายุไม่เกิน 55 ปี ตามปีปฏิทิน นับถึงวันที่ยื่นคำขอกู้ หรือเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 240 งวด คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้แก่สมาชิกเป็นรายไปตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควร 2.5 เป็นสมาชิกชั้นดี ไม่ผิดนัดชำระเงินงวดชำระหนี้/หุ้น เว้นแต่การผิดนัดและการชำระหนี้ดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ
<b>3. วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน</b>	3.1 เพื่อนำไปชำระหนี้สิน ดังนี้ (1) รวมชำระหนี้ประเภทอื่นที่มีอยู่ในสหกรณ์ตามความประสงค์ของสมาชิก (2) หนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นหรือ หนี้สินอื่นที่มีเอกสารหลักฐานชัดเจน เช่น หนี้โครงการสวัสดิการของหน่วยงานหรือหนี้สินบุคคลภายนอกที่มีการทำสัญญาเงินกู้ถูกต้องตามกฎหมายและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร (3) เพื่อปัจจัยอื่นที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
<b>4. หลักประกันเงินกู้</b>	4.1 สมาชิกต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ตามสิทธิกู้ในโครงการ 4.2 สมาชิกสหกรณ์ค้ำประกันตามอัตราส่วนวงเงินกู้ 400,000 บาท ต่อบุคคลค้ำประกัน 1 คน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นสมาชิกที่ค้ำประกันเงินกู้สามัญรวมไม่เกิน 9 คน 4.3 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของวงเงินกู้ โดยกรมธรรม์ระบุให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เป็นผู้รับผลประโยชน์เป็นอันดับแรก 4.4 รูปแบบการประกัน กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทุนลดลง กำหนดระยะเวลา 10 ปี กรณีสมาชิกผู้กู้ อายุเกิน 60 ปี กำหนดระยะเวลาคุ้มครองลดลง กำหนดความคุ้มครองไม่เกิน 70 ปี 4.5 เบี้ยประกันชำระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ทุนประกันและระยะประกัน 4.6 เงินค่าเบี้ยประกันให้หักจากจำนวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ

<p><b>5. ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้</b></p>	<p>5.1 สมาชิกผู้กู้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยยินยอมให้หักเงินชำระหนี้จากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัดกำหนดงวดชำระหนี้ในอัตราเท่ากัน ดังนี้</p> <p style="text-align: center;">(1) อายุไม่เกิน 50 ปี                      จำนวนไม่เกิน                      240 งวด (20 ปี)  (2) อายุ 51 – 55 ปี                            จำนวนไม่เกิน                      180 งวด (15 ปี)</p> <p>5.2 การนับอายุตามข้อ 5.1 ให้นับตามปีปฏิทิน</p> <p>5.3 สมาชิกอาจขอให้สหกรณ์กำหนดจำนวนงวดชำระหนี้ให้น้อยกว่า ข้อ 5.1 ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามข้อ 5.1 ให้แก่สมาชิกเป็นรายไปหากเห็นสมควร</p>
<p><b>6. การกำหนดเงินคงเหลือ</b></p>	<p>6.1 การคำนวณสิทธิผู้กู้ ให้คำนวณเงินรายได้จาก เงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง รวมกันหักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดทุกรายการ แล้วกำหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินรายได้ดังกล่าว</p> <p><b>6.2กรณีอายุ 58 ปี ตามปีงบประมาณ</b> การคำนวณสิทธิผู้กู้ให้คำนวณเงินได้รายเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนปัจจุบันไม่รวมเงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง หลังการหักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดทุกรายการ แล้วกำหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ดังกล่าว</p> <p><b>6.3กรณีสมาชิกที่มีอายุ 59-60 ปี ตามปีงบประมาณหรือปีที่เกษียณอายุราชการ</b> การคำนวณสิทธิผู้กู้ให้คำนวณเงินได้รายเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 65 ของเงินเดือนปัจจุบันไม่รวมเงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง หลังการหักค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดทุกรายการ แล้วกำหนดให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของเงินรายได้ดังกล่าว</p>
<p><b>7. การได้รับสิทธิกู้รอบใหม่ และสิทธิกู้ประเภทอื่น</b></p>	<p>7.1 สมาชิกที่ได้รับเงินกู้โครงการนี้แล้ว มีเงินคงเหลือตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนดสามารถถือสัญญาเงินกู้พิเศษ หรือเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกู้โครงการอื่นที่สหกรณ์กำหนดขึ้นยกเว้นเงินกู้สามัญ แต่ทั้งนี้เงินกู้ที่สมาชิกกู้เงินกับสหกรณ์ทุกประเภทจะต้องอยู่ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)</p> <p>7.2 สมาชิกที่กู้เงินโครงการนี้หากต้องการได้รับสิทธิกู้รอบใหม่ต้องส่งชำระหนี้โครงการนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวดให้กู้โดยการรวมหนี้คงเหลือเป็นสัญญาเดียวการชำระหนี้ให้ใช้วิธีหักกลบลบหนี้</p> <p>7.3 สมาชิกต้องทำประกันตามวงเงินกู้รอบใหม่ทุกครั้ง</p>
<p><b>8. เงื่อนไขอื่น</b></p>	<p>8.1 สมาชิกจะต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเพื่อชำระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ หรือสถาบันการเงินอื่น หรือสวัสดิการ หรือหนี้สินที่คณะกรรมการสหกรณ์เห็นสมควร</p> <p>8.2 สมาชิกจะต้องทำประกันอันเกี่ยวกับเงินกู้ตามที่รูปแบบและประเภทที่สหกรณ์กำหนด</p> <p>8.3 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการนี้สมาชิกจะต้องไม่ก่อหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงิน หรือ บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสหกรณ์อย่างเด็ดขาด</p>
<p><b>9. เอกสารประกอบคำขอกู้</b></p> <p><b>เอกสารผู้กู้และผู้ค้ำประกัน</b></p>	<p>9.1 สำเนาบัตรประจำตัว ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน</p> <p>9.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน</p> <p>9.3 สำเนาทะเบียนสมรส ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร</p> <p>9.4 สำเนาใบสำคัญการหย่า ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร</p> <p>9.5 สำเนาใบมรณบัตรในกรณีคู่สมรสเสียชีวิต (ให้คู่สมรสของผู้เสียชีวิตเซ็นรับรองเอกสาร) กรณีไม่มีสำเนาใบมรณบัตร (ให้กรรมการ ประจำเขตเซ็นรับรองเอกสาร)</p> <p>9.6 สลิปเงินเดือนของผู้กู้ เจ้าหน้าที่การเงิน,หรือตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับรองโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและสินเชื่อบริการ</p> <p>9.7 สลิปเงินเดือนของผู้กู้ กรณีผู้กู้เซ็นรับรองด้วยตนเอง โดยไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัดรับรองให้แนบสำเนาบัญชีธนาคารแสดงรายการรับโอนเงินเดือนหรือ ไม่มีสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงรายการรับโอนเงินเดือน ให้ผู้กู้ขอบัญชีแสดงรายการ(Statement)ดังกล่าวจากธนาคารที่โอนเงินเดือน</p>

	<p>9.8 กรณีสมาชิก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ ผู้อำนวยการกองคลัง รับรองเท่านั้น พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)</p> <p>9.9 กรณีสมาชิกที่กู้เงินจากสถาบันการเงินอื่น หากต้องการให้สหกรณ์ดำเนินการชำระหนี้ให้แนบหนังสือรับรองหนี้จากสถาบันการเงินอื่นมาด้วยทุกครั้ง</p>
10. การยื่นขอกู้	<p>10.1 สมาชิกต้องยื่นคำขอกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สหกรณ์กำหนดอย่างครบถ้วนตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น</p> <p>10.2 สมาชิกยื่นคำขอกู้ด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ตั้งแต่วันออกประกาศโครงการนี้เป็นต้นไป</p>
11. สหกรณ์จะพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราวไป	
12. การจ่ายเงินกู้	<p>12.1 สมาชิกได้รับอนุมัติเงินกู้ตามโครงการนี้ จะต้องทำประกัน เงินกู้ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด</p> <p>12.2. การจ่ายเงิน สมาชิกผู้กู้จะได้รับเงินกู้หลังจากทางบริษัทประกันชีวิตแจ้งตอบรับการอนุมัติคุ้มครอง หรือออกหนังสือรับรองให้ผู้กู้เรียบร้อยแล้ว</p>
13. เงื่อนไขอื่น	<p>13.1 สมาชิกค้างชำระหรือผิดนัดชำระหนี้ต้องชำระหนี้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน</p> <p>13.2. การคืนเงินกู้ หรือยกเลิกการกู้เงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว โดยไม่มีเหตุอันควร สหกรณ์จะตัดสิทธิ์การกู้ เงินเป็นเวลา 3 เดือน</p> <p>13.3. สมาชิกที่ได้รับการประนอมหนี้จะถูกจำกัดสิทธิ์กู้ทุกประเภทหากมีความประสงค์จะกู้ตามสิทธิ์ จะต้องเดินบัญชีเป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน</p> <p>13.4 สมาชิกที่ค้างชำระค่าหุ้น หนี้และดอกเบี้ยไม่มีสิทธิ์คำประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นเว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร</p>
14. ติดต่อสอบถาม รายละเอียด	<p>ฝ่ายสินเชื่อ โทรศัพท์ 08-2841-7119 ,08-3414-3301042-811149 042-832109 ต่อ 21 โทรสาร 042-832433</p>

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป



(นายพิสิทธิ์ พุทธิรักษ์)

รองประธานกรรมการ ทำการแทน

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด